
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักหอสมดุกลาง 
ครั้งที ่1/2557 วันท่ี 24  เมษายน 2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ผู้มาประชุม 

1. หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (นางกาญจนา สุคนธมณี) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์ สมฤทธิ์     กรรมการ 
3. นางณัฐดินี      ชมภูเอี่ยม    กรรมการ 
4. นายสมภพ   สุขดี     กรรมการ 
5. ดร.รสรินทร์  ยางงาม     กรรมการ 
6. นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน    กรรมการ 
7. นางสมปอง  มิสสิตะ     กรรมการและเลขานุการ 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556    
 ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน   

 1.1 จากประธานฯ         
       1)  โครงการ การศึกษาการให้บริการจองออนไลน์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่มเสร็จสิ้นแล้ว และจะจัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 

      2)  ส านักหอสมุดกลางจะมีการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังนั้น   
ในส่วนขององค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ยังเป็น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง ส าหรับการแยกการรายงานผล  
ยังไม่มีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.2 ส านักงานเลขานุการและโครงการจดหมายเหตุ  -ไม่มีการจัดกิจกรรม- 

 1.3 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการจัดกิจกรรมด้วยการให้บุคลากรเขียนเพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557 มีงานเขียนเผยแพร่ในเว็บบล็อกของหอสมุดฯ 
จ านวน  111  เรื่ อ ง ติ ดตามจาก  url: http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/ และมี กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกฝ่ายงานจ านวน 5 ครั้ง             
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       1.4. หอสมุดวังท่าพระ มีการจัดกิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน” 
(Knowledge Sharing) ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 จ านวน 6 เรื่อง และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ติดตามได้จาก url: http://www.thapra.lib.su.ac.th/m-talk 

        1.5 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการสร้างกลุ่มในเฟสบุ๊คส์ชื่อ SUP Community 
เพ่ือใช้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งปันเอกสาร      
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การติดตามความก้าวหน้าโครงการเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลาง” 

       ประธานได้รายงานความก้าวหน้าตามโครงการฯ ว่าได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปัญหาการใช้บริการฐานข้อมูลนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับดร.รสรินทร์ ยางงาม ขณะนี้ได้ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญแล้ว และยังรออีก 1 ท่าน 

 มติ ที่ประชุมอภิปรายและมีมติดังนี้ 

1. การก าหนดขอบเขตของการวิจัย  ให้เน้นไปที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ 
ปรับแบบสอบถาม และกรอบระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับการระยะเวลาการเปิด
ภาคเรียนรองรับอาเซียน  โดยมอบหมายให้ ดร.รสรินทร์ ยางงาม เป็นผู้ด าเนินการ  

2. การก าหนดจ านวนแบบสอบถาม มอบหมายให้นายสมภพ สุขดี  หาข้อมูลจ านวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์   

3. การประมวลผลของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ให้ประมวลผลในภาพรวม ส่วน
การประมวลผลในแต่วิทยาเขตเพ่ือน าไปปรับใช้ขอให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานน ากลับไปพิจารณาและ
ด าเนินการตามความเหมาะสม 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการใช้บริการ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลางนั้น เห็นสมควรใช้ประเด็นอ่ืนเข้ามาแทนในระหว่างที่              
รอผลการวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1  ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ แจ้งว่า ด้วยประธานฯ จะเกษียณอายุราชการใน
วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่จะถึงนี้ มีความเห็นว่าเรื่องการจัดการความรู้ น่าจะน าไปรวมกับกับการพัฒนา
บุคลากรและการประกันคุณภาพเพ่ือสามารถมองในภาพรวมเพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ และผู้ที่
เป็นประธานควรเป็นรองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ ส่วนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นกับผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง 

 4.2 เลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้  แจ้งว่า ด้วยเลขานุการฯ มีก าหนดจะเดินทางไป
ราชการต่างประเทศในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558  จึงขอให้พิจารณาผู้ทีท าหน้าที่แทน 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ แทน 
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 4.3 การประเมินผลการด าเนินงาน ประธานฯ รับไปด าเนินการเขียนรายงาน เพ่ือประกอบ/
น าเสนอส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  และขอให้ตัวแทนแต่ละแห่ง 
จัดเตรียมข้อมูล ศึกษา template ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย   

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 4.4 นางสมปอง มิสสิตะ เสนอว่าระหว่างการรอข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น ขอ
เสนอให้คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับโครงการเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส านักหอสมุดกลาง” ได้แก่เรื่อง One Search  

 มติ ที่ประชุมเห็นด้วยและขอให้ตัวแทนของทุกแห่งกลับไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือง 
One Search และให้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวม โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ
ฐานข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมๆ กับคณะกรรมการด้วย โดยก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันพุธที่ 
25 มิถุนายน 2557  

4.5  การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  

     คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพและผู้บริหารมีความเห็น/นโยบายให้แต่ละห้องสมุดเขียน
รายงานการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของห้องสมุด                  
แต่ละแห่ง จึงเห็นควรน ากลับไปพิจารณาด าเนินการ 
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  -ไม่มี- 

 
 
 
 

  ( นางสมปอง มิสสิตะ)      (นางกาญจนา สุคนธมณี) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


